

Người nhận: Ủy ban học chánh

NGƯỜI GỬI: Sam Depina, Phó Giám đốc Vận hành

NGÀY: 07/12/ 2022

TIÊU ĐỀ: Đổi tên các trường BPS và không gian tòa nhà

Hướng dẫn của Tổng giám đốc học khu về Quy trình và chính sách đặt tên trường học ([SUP-04](#)) sẽ phác thảo quy trình “đặt tên hoặc đổi tên bất kỳ trường công lập Boston hoặc khu vực đáng chú ý nào thuộc hệ thống (ví dụ: thư viện, khán phòng, phòng tập thể dục, phòng hội nghị).”

Quy trình được thiết lập để đảm bảo rằng nhân viên nhà trường, phụ huynh và cộng đồng xung quanh có cơ hội đề xuất và xem xét các tên trường trước khi chúng được nộp cho Tổng giám đốc học khu và Ủy ban học chánh để phê duyệt lần cuối.

Vào thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022, Hệ thống trường công lập Boston và Tổng giám đốc học khu Skipper sẽ trình bày các đề xuất từ bốn trường trong khu học chánh để đặt tên cho các không gian trong tòa nhà trường học hoặc đổi tên trường học của họ. Theo hướng dẫn, mỗi trường đã tuân theo một quy trình công khai, bao gồm một phiên điều trần công khai nơi các bên liên quan bỏ phiếu về đề xuất/các đề xuất. Những đề xuất này hiện cần có sự chấp thuận của Ủy ban học chánh. Bốn trường đó là:

### **Boston Arts Academy**

Đề xuất đặt tên cho 27 không gian trong tòa nhà trường học để vinh danh những cá nhân đã đóng góp đáng kể cho BAA về những cam kết cá nhân và nghề nghiệp của họ đối với trường học và đóng góp nhân văn của các cá nhân.

### **Madison Park Technical Vocational High School**

Đề xuất đổi tên hai phòng trong trường học để vinh danh cựu nhân viên Charles McAfee và Jose Solis.

### **McKinley South End Academy**

Đề nghị đổi tên bốn chương trình của McKinley thành Melvin H. King South End Academy. Cư dân lâu năm của South End, Melvin “Mel” H. King là cựu Đại diện tiểu bang cho Khu vực Suffolk thứ 9 và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên tiến tới cuộc bầu cử cuối cùng dành chức vụ Thị trưởng Boston. Ông cũng là cựu giáo viên của BPS, người ủng hộ “phòng thí nghiệm chế tạo” của McKinley và là người dẫn dắt lâu năm của giới trẻ thành phố.

### **Mattahunt Elementary School/Mattahunt Community Center**

Đề xuất đặt tên cho một phòng trong Mattahunt Community Center để vinh danh nhà hoạt động cộng đồng lâu năm Annie Kinkead. Lãnh đạo nhà trường đã quản lý quy trình công khai cho Mattahunt Community Center vì BPS có thẩm quyền đối với toàn bộ cơ sở.